

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : ๒1 ส.ค. 2561 Page :

๑

No :

61070271 -

เจาะลึกกว่าที่ 'ซีไอโอ ปตท.' ความสามารถ-คอนเนคชั่น?

■ **ณัฐนิชา คอบสุวรรณ**

กรุงเทพธุรกิจ

ก่อนสิ้นเดือนมี.ค.นี้ ก็คงจะได้เห็นรายชื่อบุคคลที่ได้คัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ **ซีไอโอ ปตท.คนใหม่** ที่แวดวงธุรกิจพลังงานต่างจับตามอง เพราะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกำไรทะลุระดับ 1 แสนล้านบาทต่อปี ล่าสุด ปี 2560 ปตท.ยังส่งรายได้และกำไรเข้ารัฐกว่า 7 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังเป็นองค์กรสำคัญที่สนองตอบนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

หลังจากปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมาเพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซีไอโอ ปตท.คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ส.ค.2561 นี้ ตั้งแต่เปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 5-26 ก.พ. 2561 พบว่า มีผู้บริหารที่สนใจยื่นใบสมัคร 5 ราย ประกอบด้วย บุคคลภายในองค์กร ปตท.4 ราย และคนภายนอกอีก 1 ราย ได้แก่ 1. **นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์** ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ

รักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 2. **นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต** ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. 3. **นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล ปตท. 4. **นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร** ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และ 5. **นางดวงดริณีย์ อยู่สวัสดิ์** นักธุรกิจสำหรับกระบวนการสรรหา "ซีไอโอ ปตท."

ด้านแรกผู้สมัครทั้ง 5 คน จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหากำหนด คือจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษที่กระทำความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

ขณะที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยในกรณีที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุด



อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์



ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ขององค์กรนั้นมีรายได้ (TURNOVER) ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น

จากนั้น ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จะเข้าสู่ด่านสอง คือการแสดงความเสียใจต่อคณะกรรมการสรรหา ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน ซึ่งจะเริ่มกระบวนการในเดือนมี.ค.นี้ และคาดว่าจะได้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 1 รายนำเสนอต่อคณะกรรมการ(บอร์ด)ปตท.เห็นชอบภายในเดือนมี.ค. นี้

“ซีอีโอ ปตท.” จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปีนับจากวันเริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน ส่วนอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และเป็นไปตามที่ตกลงกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยได้รับอนุมัติจากบอร์ดปตท. และความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามขั้นตอน

หากพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 5 ราย โดย 4 รายที่เป็นบุคคลภายในองค์กรปตท.ถือว่า 3 รายชื่อ คือ **นายอรรถพล , นายวิรัตน์ และนายชาญศิลป์** มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพราะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขณะที่**นายวิทวัส** ยังดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

จาก 3 รายชื่อดังกล่าว คนที่มีเสียงเชียร์โดดเด่นใกล้เคียงกัน คือ **นายอรรถพล และนายชาญศิลป์** โดยค่อนข้างชัดเจนว่านายอรรถพล มีอายุเพียง 51 ปี หากได้รับ

การคัดเลือก ก็มีโอกาสลงสมัครต่อได้อีกหนึ่งวาระ เพราะยังมีอายุไม่ถึง 58 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัครวาระที่สอง หรือ สามารถนั่งปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องได้ถึง 8 ปี เช่นเดียวกับกรณีของนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ที่เคยดำรงตำแหน่งซีอีโอ ปตท. ต่อเนื่อง 2 วาระในช่วงปี 2546-2554

เป็นที่รู้กันในแวดวงพลังงานว่า นายอรรถพล คือผู้ที่เคยเดินขังกายเป็นแกนนำประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เมื่อครั้งเป็นซีอีโอปตท. โดยเขาเติบโตในองค์กรปตท. มาตั้งแต่รับตำแหน่งวิศวกรปตท. ปี 2532 จนขยับสู่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมันและก้าวสู่ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เรียกว่า เป็นลูกหม้อปตท.อย่างแท้จริง

แต่มีจุดอ่อนคือ ยังไม่เคยนั่งบริหารงานในบริษัทลูกของปตท.มาก่อน ต่างจากนายเทวินทร์ ที่เคยบริหารปตท.สผ. และนายไพรินทร์ อดีตซีอีโอ ปตท. ที่เคยบริหารบริษัท ไออาร์พีซี มาก่อน เป็นต้น

ส่วนนายชาญศิลป์ กำลังได้รับการโปรโมทให้ดูแลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำองค์กรให้ตอบสนองนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานไม่เฉพาะแต่ในปตท. ยังผ่านการบริหารงานจากบริษัทลูกในเครืออย่างไออาร์พีซี และ ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และโดดเด่นด้านการประสานงานร่วมกับบริษัทลูกในเครือปตท.เป็นอย่างดี เช่น ปตท.สผ.และพีทีทีจีซี เป็นต้น

แต่ยังมีจุดอ่อนคือ มีอายุทำงานเพียง 1 ปี 8 เดือน เพราะปัจจุบันอายุ 58 ปีเศษ ซึ่งเหลือเวลาทำงานในตำแหน่ง “ซีอีโอ ปตท.”น้อยเกินไป อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท พีทีทีกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ พีทีทีจีซี ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทุจริตโครงการปลุกป่าล้ม และธุรกิจป่าล้มน้ำมันที่บริษัท ปตท.เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย ส่วนนายวิรัตน์ กระแสเชียร์เริ่มตกลงไป หลังมีผู้ให้ข้อมูลกับกรรมการสรรหา ว่ามีคนในพรรคการเมืองฝั่งตรงข้าม คสช. เป็นกองเชียร์สนับสนุน โดยหากย้อนกลับไปดูประวัติการเริ่มต้นเข้าสู่องค์กร ปตท. นั้น เริ่มรับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กรปตท.ตั้งแต่ปี 2555 หรือยุคพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เรียกว่าไม่ได้เป็นลูกหม้อปตท.มาตั้งแต่ต้น

แต่ต้องยอมรับว่า เป็นบุคคลที่มีความสามารถ เพราะผ่านการทำงานมาหลากหลายธุรกิจในเครือปตท. เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัทไทยออยล์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี เป็นต้น และด้วยปัจจุบันอายุ 55 ปี สามารถนั่งบริหารงานตำแหน่ง “ซีอีโอ ปตท.” ได้ครบ 1 วาระ

นายวิทวัส ถือว่าประสบการณ์ทำงานยังไม่โดดเด่นนัก เพราะไม่เคยนั่งบริหารงานบริษัทลูกในเครือปตท. และยังก้าวสู่องค์กร ปตท.เมื่อปี 2559 ด้วยตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ก่อนขึ้นสู่อำนาจรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ เมื่อต้นปีนี้ และล่าสุด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล

ส่วนนางดวงดรุณีย์ นักธุรกิจคนนอกที่เป็นหญิงเพียงคนเดียวที่ลงสมัคร อาจไม่ผ่านด้านคุณสมบัติที่กำหนดว่า ต้องบริหารองค์กรที่มีรายได้ (TURNOVER) ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี และเมื่อสืบค้นประวัติการทำงาน ก็ไม่มีประสบการณ์โดดเด่นในธุรกิจพลังงาน

ยังมีผู้กังขาว่า สุดท้ายแล้ว ใครจะได้นั่งตำแหน่ง “ซีอีโอ ปตท.” คนใหม่ อาจไม่ได้วัดกันที่ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่อาจต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจตัวจริง ต้องติดตาม